

# LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5919 - THỨ BA NGÀY 14/9/2021 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

**THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH**

## Lâm Đồng lên kế hoạch triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Tối ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” kêu gọi toàn xã hội hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện học tập trực tuyến. Lễ phát động chương trình được tổ chức trực tuyến giữa Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và 1 điểm cầu tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần

Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì. Tham dự còn có các đồng chí: Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông đồng chủ trì trên địa bàn tỉnh.

Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nội dung hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, sau khi kết thúc lễ phát động,...

XEM TIẾP TRANG 2



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại điểm cầu Lâm Đồng tham dự lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

### NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

BÁC PHÁT BIỂU TẠI “LỚP HỌC CHÍNH TRỊ CỦA GIÁO VIÊN CẤP II, CẤP III TOÀN MIỀN BẮC”, NGÀY 13/9/1958

### Nhiều tấm gương điển hình trong đời thường

Rất nhiều mô hình, gương điển hình xuất hiện trong thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; trong xây dựng nông thôn mới; trong dạy tốt, học tốt tại trường học cũng như bảo vệ an ninh trật tự xã hội tại Cụm thi đua số 2 của tỉnh những tháng đầu năm nay.

TRANG 2

## Phát huy hiệu quả sáng kiến, cải tiến kỹ thuật



Hội thi Tin học trẻ tạo điều kiện để học sinh các cấp thể hiện sáng tạo trên máy tính.

TRANG 6

## GIÁO DỤC ĐÀ LẠT: 100% lớp tiểu học dạy học 2 buổi/ngày



Năm học 2021 - 2022, ngành Giáo dục thành phố Đà Lạt sẽ tổ chức 100% lớp tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Đó là tin vui, tuy nhiên cùng đó thành phố phải đảm bảo cả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

TRANG 5

## Phụ nữ Đa Huoai chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19



TRANG 4

## Đạ Tẻh: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

TRANG 4

### KINH TẾ

Lạc Dương: Đầu tư phát triển mạng lưới điện cho vùng sâu, vùng xa

TRANG 3

### VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đơn Dương: Sẵn sàng cho năm học mới

TRANG 5

### TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Di Linh không thể chậm lại vì Sơn Điền, Gia Bắc

TRANG 7

BÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HÀNH THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ SÁU VÀ CUỐI TUẦN

www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn, ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 3811383. VĂN PHÒNG TẠI BẢO LỘC: 17 Nguyễn Công Trứ - P. II - Bảo Lộc; ĐIỆN THOẠI: 3720550 - FAX: 3720560.



**BẢO LỘC: Kết nạp  
45 đảng viên mới**

Những tháng đầu năm 2021, bên cạnh triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy Bảo Lộc tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và quan tâm công tác phát triển đảng viên mới.

Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ Bảo Lộc đã kết nạp 45 đảng viên mới; chuyên Đảng chính thức cho 54 đảng viên hết thời gian dự bị và tiếp nhận 73 đảng viên từ nơi khác chuyển đến. Các chi bộ, đảng bộ kiểm tra, rà soát, đã quyết định xóa tên 6 đảng viên và cho ra khỏi Đảng 6 đảng viên không còn đủ tư cách, phẩm chất.

Đảng bộ thành phố Bảo Lộc hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 18 đảng bộ cơ sở và 51 chi bộ cơ sở, với 285 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ có 5.076 đảng viên; trong đó, có 89 đảng viên người dân tộc thiểu số, 430 đảng viên người có đạo... **T.HỒNG**

**Lạc Dương kết nạp  
113 đảng viên  
trong trường học**

Theo UBND huyện Lạc Dương, trong 5 năm qua, các trường học trực thuộc ngành Giáo dục huyện này đã có 113 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, nâng tổng số lên 268 đảng viên trong ngành.

Đội ngũ đảng viên mới trong ngành Giáo dục huyện Lạc Dương đã bổ sung nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ quản lý “vừa hồng vừa chuyên”, góp phần đáp ứng sự nghiệp đổi mới của huyện.

Đặc biệt, 113 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng đã góp phần cùng ngành Giáo dục huyện Lạc Dương đạt những thành tựu như: 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ học sinh THCS xếp loại học lực khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước, hàng năm công nhận tốt nghiệp từ 99,7% đến 100%.

Riêng năm học 2020 - 2021 vừa qua, ngành Giáo dục huyện Lạc Dương có 5 dự án đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và 3 học sinh giỏi cấp tỉnh Lâm Đồng... **VĂN VIỆT**

**Nhiều tấm gương điển hình trong đời thường**

**Đẩy mạnh  
các phong trào thi đua**

Cụm thi đua số 2 của tỉnh Lâm Đồng gồm 4 huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương và Đam Rông. Đặc điểm chung của 4 huyện là vùng sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, mật độ dân trí còn thấp, đời sống của người dân còn đối mặt nhiều khó khăn.

Những tháng đầu năm nay, dù đại dịch COVID -19 đã có những tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, của các huyện trong cụm, tuy nhiên, theo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng, các phong trào thi đua thường xuyên và thi đua theo chuyên đề đã được 4 huyện triển khai rộng khắp, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện lớn của địa phương, của tỉnh, của đất nước, tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện.

Cụ thể, các huyện trong cụm đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương, do tỉnh phát động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, y tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh với mục tiêu thi đua toàn diện, phân đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của từng địa phương.

Trong sản xuất công nghiệp các huyện vẫn duy trì ổn định. Hầu hết các doanh nghiệp đều chủ động đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trong sản xuất. Tổng giá trị sản xuất của các huyện trong cụm 6 tháng đầu năm đạt 10.795,6 tỷ đồng.

Để chống đầu cơ tăng giá trong thời kỳ giãn cách xã hội, các huyện đã tăng cường kiểm tra tình hình kinh doanh, dịch vụ, đảm bảo các nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân, nhất là hàng hóa lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân.

Các huyện cũng thực hiện nghiêm việc quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý hoạt động khai thác, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ; quản lý chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh, xử lý tình trạng san ủi đất, khai thác khoáng sản không đúng quy định.

4 huyện trong cụm đã đẩy mạnh

**Rất nhiều mô hình, gương điển hình xuất hiện trong thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; trong xây dựng nông thôn mới; trong dạy tốt, học tốt tại trường học cũng như bảo vệ an ninh trật tự xã hội tại Cụm thi đua số 2 của tỉnh những tháng đầu năm nay.**



Một mô hình trồng rau trong nhà kính của nông dân huyện Đơn Dương.

công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Trong 6 tháng đầu năm 2021 công tác thu ngân sách trong Cụm thi đua số 2 đạt khá so với bình quân chung của tỉnh. Cụ thể, Lạc Dương thu ngân sách gần 99 tỷ đồng, đạt 83,48% kế hoạch; Lâm Hà gần 151 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch; Đơn Dương hơn 132,5 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch; Đam Rông trên 39,4 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch.

Các huyện cũng đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án theo kế hoạch; giải ngân vốn được bố trí, hướng dẫn chủ đầu tư tăng cường quản lý chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động.

4 huyện trong cụm cũng thực hiện tốt công tác giảm nghèo, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ. Tại Lạc Dương, tỷ lệ hộ nghèo chung giảm còn 3,3%, hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (DTTS) giảm còn 4,7%; Lâm Hà tỷ lệ hộ nghèo chung giảm còn 1,61%, hộ nghèo là người DTTS giảm còn 4,85%; Đơn Dương tỷ lệ hộ nghèo chung giảm còn 0,99%, hộ nghèo là người DTTS giảm còn 1,83%; huyện Đam Rông tỷ lệ hộ nghèo chung giảm còn 7,45%, hộ nghèo là người DTTS giảm còn 12,26%.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các huyện trong cụm tiếp tục thực hiện, hoàn thành và giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Đến nay toàn cụm có 29/34 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; trong đó, Lạc Dương 4/5 xã đạt chuẩn, Đam Rông có 3/7 xã đạt chuẩn, Lâm Hà có 14/14 xã đạt chuẩn và Đơn Dương có 8/8 xã đều đạt chuẩn; Đơn Dương trong cụm là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

**Nhiều điển hình**

Rất nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, xuất sắc trong lao động sản xuất, trong công tác, trong cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ với sức lan tỏa trong đời sống xã hội đã được các huyện trong cụm kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng.

Tại Lạc Dương có thể kể đến các mô hình tiêu biểu trong sản xuất như mô hình nuôi bò theo qui mô hộ gia đình của ông Adát Jen My, thôn Đaraha, xã Đạ Nhim; mô hình chăn nuôi thỏ của hộ gia đình ông Lơ Mu Ha Ang, Thôn 1, xã Đạ Sar hay mô hình trồng nấm hương của hộ gia đình ông Kơ Să Y Sai, thôn Đaraha, xã Đạ Nhim. Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu có ông Liêng Hót Ha Đình, Phó Trưởng thôn Đạ Nhặt 1, xã Lát; có gia đình bà Kon Sơ K'Thu - thôn Đạ Tro, xã Đạ Nhim; có ông Kon Sơ Ha Toang, thôn Đạ Tro, xã Đạ Nhim. Trong sản xuất giỏi có thể kể đến ông Đơng Gur Ha Do Ly, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Đạ Tro, xã Đạ Nhim; ông Kon Sa Ha My, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Liêng Bông, xã Đạ Nhim.

Tại Lâm Hà, tiêu biểu là mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm rau, củ quả của Hợp tác xã su su Công Thành; trong xây dựng nông thôn mới có các đơn vị tiêu biểu như các thôn Liên Hà 1, thôn Phúc Thọ, thôn Phúc Thạch, xã Liên Hà đã đóng góp trên 1,7 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn; như xã Tân Hà đã vận động dân đóng góp 2,5 tỷ đồng làm đường nông thôn. Với nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có thể kể đến gia đình ông Ngô Văn Hải, xã Đạ Đờn buôn bán, chuyển đổi cây

trồng cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm; hay gia đình ông Vũ Đình Hiếu, xã Liên Hà với 4 ha cây trồng cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm; gia đình ông Hoàng Thiên Biểu, xã Hoài Đức với 1,8 ha trồng xen bơ, sầu riêng, cà phê cho thu nhập hơn 850 triệu đồng/năm.

Trong tự Đam Rông, có thể kể đến các mô hình tiêu biểu như mô hình khu dân cư kiểu mẫu thôn Phi Jút, thôn Liên Hương của xã Đạ Rsal; mô hình quỹ tiết kiệm tại chỗ của xã Phi Liêng, Đạ K'Nang; mô hình cà phê, xen cây ăn trái của các hộ dân thôn Pang Pê Năm, xã Đạ Rsal. Trong xây dựng nông thôn mới, người dân thôn Tân Tiên, xã Đạ Rsal đã hiến đất mở đường giao thông và đường điện vào khu sản xuất; người dân xã Rô Men đóng góp công sức, tiền của xây dựng trên 1,3 km đường điện chiếu sáng với bóng đèn cao áp lắp đặt cố định. Trong thi đua dạy tốt, học tốt có cô giáo Kra Jăn Phi Lang và cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Đam Rông; cô giáo Long Nhie Lê Chi, Trường Trung học cơ sở Rô Men. Hay như thầy giáo Rơ Ông Ha Tuấn, Trung học cơ sở Liêng Trang, là giáo viên dạy giỏi, Tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021.

Riêng Đơn Dương, rất nhiều mô hình và cá nhân tiêu biểu có thể kể đến như mô hình Hợp tác xã Sơn Uyên, xã Pró; mô hình rau thủy canh của cơ sở Kiềm Hùng, xã Lạc Xuân; mô hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao Nguyên, thị trấn Thanh Mỹ. Trong sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu là ông Nguyễn Phong Phú, nông dân thị trấn Thanh Mỹ; hay như cô giáo Nguyễn Thị Khánh Ly, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, xã Lạc Xuân, tiêu biểu trong dạy và học.

Những tháng cuối năm nay, các huyện trong Cụm thi đua số 2 cho biết, sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động thi đua; đưa các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoàn cảnh thực tế của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Công tác thi đua cũng sẽ hướng về cơ sở, bám sát các nhiệm vụ chính trị, các chương trình trọng tâm, quan trọng của địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua để làm cơ sở cho việc nhân rộng.

**VIẾT TRỌNG**

**Lâm Đồng lên kế hoạch...**

... Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp giao đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị cũng như đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh phối hợp lên kịch bản, kế hoạch cụ thể triển khai nội dung Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh; nhanh chóng thành lập Ban vận động do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban để kêu gọi, huy động các nguồn

lực từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, người dân trên địa bàn cùng chung tay ủng hộ quỹ băng tiền hoặc đóng góp máy tính, trước mắt là tại các địa phương trong tình gặp khó khăn, nơi chưa có sóng, học sinh, sinh viên hộ nghèo, cận nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng làm đầu mối phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, địa phương phối hợp rà soát

các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các hộ nghèo, cận nghèo (hiện trên địa bàn tỉnh có trên 1.500 hộ) đề lên danh sách các học sinh chưa có máy tính, thiết bị học trực tuyến; đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn kiểm tra các nơi cơ sở hạ tầng viễn thông, nhất là ở những vùng chưa có sóng hoặc sóng không đạt chất lượng để phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương lên kế hoạch bổ sung, nâng cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng chương trình học trực tuyến. Đồng thời, thiết kế chương trình thi, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, nội dung, giáo trình, thời lượng và khối lượng kiến thức phù hợp để các cháu tiếp thu một cách tốt nhất, đặc biệt đối với các cháu bước vào lớp 1 và cuối các cấp học. **G.THÀNH**

TIẾP TRANG 1



# LẠC DƯƠNG: Đầu tư phát triển mạng lưới điện cho vùng sâu, vùng xa

**Xác định phát triển hệ thống lưới điện là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tại các địa phương, những năm qua, Điện lực Lạc Dương đã triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.**

Được sự quan tâm của Công ty Điện lực Lâm Đồng, những năm qua, Điện lực Lạc Dương đã triển khai nhiều công trình đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn huyện. Trong đó, chú trọng đầu tư các dự án, công trình cấp điện đến các xã vùng sâu, vùng xa; triển khai đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện trung tâm thị trấn Lạc Dương, đáp ứng yêu cầu của phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống của người dân.

Ông Đặng Thanh Bình, Giám đốc Điện lực Lạc Dương cho biết: Hiện đơn vị đang quản lý và vận hành 234,2 km đường dây trung thế, 63,08 km đường dây hạ thế, 446 trạm biến áp phân phối điện với tổng dung lượng 39.525KVA. Trong đó, có nhiều đoạn đường dây đi qua đèo núi và rừng cấp quốc gia. Cụ thể, như các tuyến 471 Đà Lạt 2; tuyến 472 Rô Men; tuyến 472 Nhà máy Thủy điện Suối Vàng; tuyến 480 trạm 110KV Suối Vàng với phụ tải nằm rải rác không tập trung, đa số là thấp sáng sinh hoạt.

Tuy vậy, vượt qua mọi khó khăn, Điện lực Lạc Dương đã mở rộng và phát triển lưới điện trên địa bàn quản lý, từ các khu vực nông thôn đến vùng sâu, vùng xa. Đến thời điểm hiện tại, mạng lưới điện đã phủ kín đến hơn 99,8% hộ dân sử dụng điện trên địa bàn huyện.

Theo ông Đặng Thanh Bình, để đầu tư phát triển lưới điện phủ kín vùng chưa có điện phải cần số vốn rất lớn. Do đó, trước mắt việc đầu tư cần phải được ưu tiên cho các địa phương trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới, những nơi đông



Điện lực Lạc Dương thực hiện các công trình đưa điện về vùng sâu, vùng xa.

dân cư, suất đầu tư thấp và những nơi đang cấp thiết nhất về nhu cầu sử dụng điện.

Riêng trong năm 2020, Điện lực Lạc Dương đã đầu tư xây dựng mới các công trình cung cấp điện như: Cây 1 MBA 160 KVA tại vị trí 478/32/5A/1 phục vụ cung cấp điện cho khu vực Nhà thờ Langbiang; cây 1 MBA 160 KVA tại vị trí 478/32/06/11 phục vụ cung cấp điện cho khu vực Hồ số 7; cây 1 MBA 160 KVA tại vị trí 480/31/10 cung cấp điện cho khu vực Nhà máy nước Đan Kia; xây dựng mới trung tâm phụ tải phục vụ cung cấp điện cho khu vực tổ dân phố Đan Kia thị trấn Lạc Dương, với tổng kinh phí thực hiện 899 triệu đồng.

Việc đầu tư lưới điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn cũng được Điện lực Lạc Dương thực hiện với các công trình trọng điểm như: Công trình cây 1 MBA

160 KVA tại vị trí 471/238/18 phục vụ phụ tải cho UBND xã Đa Sar; cây 1 MBA 160 KVA tại vị trí 471/478 phụ tải cung cấp điện cho thôn Đông Mang, xã Đa Chais; cây 1 MBA 160 KVA tại vị trí 478/32/14/11 phụ tải cung cấp điện cho tổ dân phố Đăng Lèn thị trấn Lạc Dương, với tổng kinh phí 899 triệu đồng.

Theo khảo sát của Điện lực Lạc Dương, trong số 5 xã và thị trấn Lạc Dương thì xã Đưng K'Nớ là địa phương còn gặp nhiều khó khăn về điện sinh hoạt. Nguyên nhân là do hệ thống đường dây và trạm biến áp cấp điện cho xã Đưng K'Nớ được kéo khá dài từ huyện Đam Rông, đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, thường xuyên bị cành cây ngã đổ vào mùa mưa bão dẫn đến hay bị sự cố mất điện.

Bên cạnh đó, một số khu vực thuộc các thôn của xã có địa hình núi hiểm

trở, hạ tầng giao thông miền núi nhiều nơi đầu tư chưa đồng bộ, suất đầu tư lớn trong khi nguồn vốn lại khó khăn. Do đó, còn một số hộ dân nơi đây chưa có điện, người dân sử dụng điện tự cầu đuôi, hoặc người có điện lưới quốc gia cho những hộ chưa có điện sử dụng nhờ, gây khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất và không đảm bảo an toàn điện. . .

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, trong năm 2021 Điện lực Lạc Dương đã tiến hành sửa chữa, thay thế đường dây trung thế cung cấp điện cho xã Đưng K'Nớ với kinh phí thực hiện 800 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện các công trình cây 3 trạm biến áp có công suất 50 KVA nhằm xóa tình trạng hộ cầu phụ cho người dân tại các thôn Long Lanh, Đưng K'Nớ và Lán Tranh.

Theo ông Đặng Thanh Bình, cùng với nhiệm vụ cung cấp điện năng, Điện lực Lạc Dương còn không ngừng đổi mới, áp dụng khoa học - công nghệ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho toàn thể đội ngũ. Đồng thời, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng, nổi bật là giải pháp thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.

Song song đó, đơn vị còn tích cực triển khai các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ vào công tác quản lý vận hành, kinh doanh điện năng, góp phần tăng năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện, hiệu quả sản xuất, kinh doanh... cùng nhiều sáng kiến đã và được áp dụng vào thực tiễn. Công tác tuyên truyền cho người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chương trình điều chỉnh phụ tải... được đơn vị tiến hành thường xuyên, liên tục.

HOÀNG SA

## 2 phương án phát triển kinh tế - xã hội của huyện Di Linh trong giai đoạn dịch bệnh

Để chủ động hơn trong việc thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, UBND huyện Di Linh đã xây dựng 2 kịch bản, cùng các phương án phát triển kinh tế - xã hội trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 kéo dài.

Theo đó, ở kịch bản 1 là phát triển kinh tế - xã hội trong trường hợp làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 được khống chế trong cuối quý III/2021. Với giả định cả nước triển khai thành công việc tiêm vaccine COVID-19 vào quý

III/2021, giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm, cùng với thời tiết được dự báo sẽ thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông - lâm - thủy sản, bên cạnh việc chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả hơn, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho người dân, giảm thiểu số ca nhiễm và tử vong, đồng thời đẩy mạnh rà soát, bổ sung các trang thiết bị y tế, thuốc men và các điều kiện cần thiết cho công tác điều trị và kiểm soát lây nhiễm, cũng như chuẩn bị

cơ sở hạ tầng cho các khu cách ly y tế tập trung, thì việc tổ chức duy trì hoạt động sản xuất, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất cũng được đặc biệt chú trọng, tăng cường để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ở kịch bản 2 là phát triển kinh tế - xã hội trong trường hợp làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 được khống chế trong quý IV/2021. Trên cơ sở kịch bản 1, nhưng với giả định là tình hình

dịch bệnh chưa thể kiểm soát, phải thực hiện giãn cách xã hội. Cùng với đó, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi tái bùng phát, tình hình thời tiết mưa bão có thể gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Với những dự kiến các bối cảnh có thể xảy ra trên địa bàn, UBND huyện Di Linh chủ động xây dựng các phương án ứng phó, đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp thực tiễn, linh hoạt các biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực từ dịch COVID-19.

TRỊNH CHU

## Chuyển đổi 30 ha cây công nghiệp sang trồng cây dâu tằm

Huyện Lâm Hà vừa quyết định chuyển đổi 30 ha cây công nghiệp dài ngày kém hiệu quả kinh tế sang trồng cây dâu tằm tại 5 xã Hoài Đức, Tân Thanh, Tân Hà, Tân Văn và Mê Linh.

Cụ thể, với kinh phí 150 triệu

đồng từ Đề án phát triển bền vững ngành dâu tằm tư trên địa bàn, huyện Lâm Hà hỗ trợ định mức 5 triệu đồng/ha cho 138 hộ nông dân chuyển đổi, trồng mới các giống dâu tằm như: S7-CB, VA-201, TBL-03, TBL-05... Mỗi

hộ nông dân chuyển đổi từ 0,1 ha đến 1 ha.

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các hộ nông dân đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ tham gia mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất...

Các đơn vị trực thuộc được UBND huyện Lâm Hà giao tổ chức nghiệm thu hỗ trợ chuyển đổi gồm: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND 5 xã nói trên...

VĂN VIỆT

## 4 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng thông minh

Triển khai Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng đến toàn diện, bền vững và hiện đại năm 2021, huyện Đức Trọng quyết định xây dựng 4 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng thông minh trên địa bàn.

Cụ thể, tại 3 xã Đà Loan, Tân Hội, Bình Thạnh và thị trấn Liên Nghĩa xây dựng 4 mô hình/4 hộ nông dân sản xuất cà chua, ớt ngọt... áp dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, diện tích 3.000 m<sup>2</sup> đến 6.000 m<sup>2</sup>/mô hình, có liên kết tiêu thụ sản phẩm, tổng kinh phí gần 787 triệu đồng.

Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 40%, nông dân tham gia mô hình đối ứng 60%. Các thiết bị được đầu tư sản xuất kết nối với điện thoại thông minh để điều khiển gồm: Bộ điều khiển tưới và châm phân tự động có tích hợp các thiết bị cảm biến đo ẩm độ, nhiệt độ, độ pH, giám sát điều khiển tiêu khí hậu vườn cây...  
MẠC KHẢI

## Xuất khẩu nông sản giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 toàn cầu, trong 8 tháng đầu năm 2021 sản lượng nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu trên toàn tỉnh giảm xuống đáng kể.

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, sản lượng xuất khẩu các loại rau, củ, quả đạt 17.570 tấn, giảm gần 11,8% về lượng và 16,45% về giá trị so với cùng kỳ; chè chế biến đạt 3.300 tấn, giảm gần 40% về lượng và 36,5% về giá trị; cà phê nhân đạt 34.900 tấn, giảm gần 60%; hạt điều đạt 349,8 tấn, giảm trên 60%;... Bên cạnh đó, so với cùng kỳ năm ngoái, sản phẩm hoa các loại của Lâm Đồng xuất khẩu 123,7 triệu cành và chậu hoa các loại, giảm trên 40% về lượng nhưng tăng 8,1% về giá trị.

Xuất khẩu các mặt hàng nông sản giảm mạnh được đánh giá là tình trạng chung của thị trường tiêu thụ trong nước do tác động từ đại dịch COVID-19, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện, thành phố sản xuất nông sản chủ lực như TP Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc

Dương đang tập trung điều chỉnh mùa vụ, tăng cường rải vụ nhằm giảm bớt áp lực thu hoạch rộ vào một thời điểm, hạn chế rủi ro về đầu ra do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.  
C.PHONG



# Đạ Tẻh: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

**Đ**ảng bộ huyện Đạ Tẻh có 2.206 đảng viên, sinh hoạt tại 38 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 13 đảng bộ và 25 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trịnh Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đạ Tẻh cho biết: Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đạ Tẻh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác KTGS bằng việc xây dựng kế hoạch và triển khai sớm các cuộc KTGS toàn khóa, hằng năm.

Đối với công tác KTGS, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh tập trung đánh giá qua kết quả lãnh đạo, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm gắn với thực hiện các chuyên đề của Chi thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy liên quan trực tiếp tới địa phương. Đặc biệt, là KTGS việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên...

Theo thống kê của UBKT Huyện ủy Đạ Tẻh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV Huyện ủy, cấp ủy cơ sở tại Đạ Tẻh đã tiến hành kiểm tra 561 lượt tổ chức đảng. Trong đó, nội dung kiểm tra chủ yếu là về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; Quy định 217-QĐ/TW, Quy định 218-QĐ/TW của Bộ

**Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, những năm qua, Huyện ủy Đạ Tẻh và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác KTGS của Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.**



Hằng năm, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh tổ chức tổng kết phong trào thi đua ngành kiểm tra nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm. (Ảnh chụp vào tháng 12/2020)

Chính trị; Chỉ thị 04-CT/HU của BTV Huyện ủy; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện... Đảng ủy cơ sở kiểm tra 466 lượt tổ chức đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ, chất lượng sinh hoạt chi bộ; quy chế làm việc, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Trong 5 năm qua, BTV Huyện ủy, cấp ủy cơ sở tại Đạ Tẻh cũng đã tiến hành kiểm tra 367 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng ủy cơ sở kiểm tra 127 đảng

viên, chi bộ cơ sở kiểm tra 222 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như việc thực hiện cam kết tu dưỡng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Song song với công tác kiểm tra, trong công tác giám sát chuyên đề tổ chức đảng, đảng viên, những năm qua, BTV Huyện ủy Đạ Tẻh và cấp ủy cơ sở đã tiến hành giám sát 160 lượt tổ chức đảng, 135 lượt đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện quy chế làm việc, lãnh đạo thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập; kê khai tài

sản thu nhập hàng năm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Là một trong những đảng bộ luôn coi trọng và thực hiện nghiêm công tác KTGS, theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đạ Tẻh: Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức kiểm tra đối với 28 chi bộ, giám sát chuyên đề đối với 3 chi bộ. Ngoài ra, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh cũng đã tiến hành kiểm tra được 225 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Qua công tác KTGS, đã

phát hiện, đánh giá những việc làm được và những việc chưa làm được, những hạn chế, thiếu sót, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, phương hướng khắc phục.

Trong 9 tháng đầu năm, Huyện ủy Đạ Tẻh đã triển khai tổ chức các lớp học nghị quyết để phổ biến quán triệt kịp thời các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản quy định về công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, thực hiện. Cụ thể, đã tổ chức được 25 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 12 lớp chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tổng số 4.445 học viên tham dự.

"Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy, BTV Huyện ủy và cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác KTGS, nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, đã xây dựng được chương trình KTGS toàn khóa, kế hoạch KTGS hằng năm, nhằm khắc phục những hạn chế ngay từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời xây dựng nội bộ ngày càng đoàn kết, thống nhất. Cũng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy đã tổ chức thành công cuộc thi Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát giỏi. Đến tháng 5/2020, UBKT huyện ủy Đạ Tẻh được UBND tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đạ Tẻh Trịnh Xuân Dũng thông tin thêm.

**THÂN THU HIỀN**

## Phụ nữ Đạ Huoai chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19

**X**ác định công tác phòng, chống dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN huyện Đạ Huoai đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực, trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền hội viên, người dân địa phương đồng sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Hội LHPN huyện Đạ Huoai đã phối hợp cùng MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; làm hơn 600 tấm chắn giọt bắn gửi tặng các tổ truy vết cộng đồng, các tiểu thương chợ thị trấn Madaguoi, chốt tự quản "vùng xanh". Phối hợp tổ chức "Gian hàng 0 đồng" để hỗ trợ miễn phí gạo, rau, củ, quả, nhu yếu phẩm đến 350 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát với số tiền 19,5 triệu đồng cùng nhiều phần quà...

Qua công tác vận động, đã có hơn 30 chị em phụ nữ trong Tổ nữ công Cơ quan Khối Mặt trận - đoàn thể, Công an huyện, Hội Phụ nữ thị trấn Madaguoi nấu ăn cho khu cách ly tập trung. Các cấp Hội, hội viên trên toàn huyện đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ số tiền gần 570 triệu

**Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đạ Huoai đã và đang thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để cùng với các lực lượng chung tay phòng, chống dịch bệnh.**

đồng, 266 suất quà, 11,5 tấn gạo, 9,5 tấn trái cây, 10,8 tấn rau, củ, quả; 1,8 tấn măng, 1.600 quả trứng, 24 thùng nước uống, 1.429 thùng sữa và nhiều nhu yếu phẩm để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà có hoàn cảnh đặc biệt, các chốt, tổ tự quản và một số tỉnh, thành phố khác đang thực hiện Chỉ thị 16. Đến nay, tại 37 chốt, 84 tổ tự quản bảo vệ "vùng xanh" ở các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện có chị em hội viên Hội phụ nữ cùng tham gia.

Trong những ngày qua, khi xóm Đạ Gỏi (Thôn 5, xã Đạ Oai) thiết lập cách ly y tế; Hội Phụ nữ xã cắt cử chị em trong Hội đứng ra đảm nhiệm công việc nấu ăn cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội LHPN xã Đạ Oai đã không ngần ngại vất vả, luôn tranh thủ thời gian để tích cực vận chuyển rau, củ, quả, nhu yếu phẩm đến các trường hợp cách ly y tế tại nhà có hoàn cảnh khó khăn bằng chiếc xe gắn máy của mình. Hay, chị Nguyễn Thị Tâm (Thôn 1, xã Đoàn Kết) đã



Hội viên của Hội LHPN huyện Đạ Huoai tích cực trồng thêm rau xanh, chăn nuôi gia cầm để vừa đảm bảo thực phẩm cho gia đình, vừa có thể hỗ trợ cho các trường hợp khác.

hơn 3 tháng nay tự nguyện làm công việc nấu ăn giúp Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 Bình Thuận - Lâm Đồng đóng trên địa bàn.

Song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, thời gian qua, Hội LHPN huyện Đạ Huoai cũng tích cực thực hiện nội dung "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết

xây dựng nông thôn mới; thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo; tư vấn pháp luật, tham gia hòa giải được 18 vụ việc, đồng hành để cảm hóa, giáo dục những thanh, thiếu niên chậm tiến ở địa phương. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ, chức năng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Cùng với đó, việc phát triển kinh tế gia đình hội viên, sáng tạo khởi

ngiệp, bảo vệ môi trường cũng được Hội LHPN huyện quan tâm thực hiện. Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", đã có 10 ý tưởng tham gia cấp huyện, 5 ý tưởng tham gia cấp tỉnh (1 ý tưởng lọt vào vòng thi thứ 2). Đến nay, toàn huyện có 23 hộ nghèo thuộc hội viên của Hội, trong những tháng vừa qua Hội đã trực tiếp giúp đỡ 14 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo để giúp những hộ này có kế hoạch làm ăn, phát triển kinh tế.

Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạ Huoai cho biết: Xác định tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN huyện đã phân công cán bộ Hội tăng cường nắm tình hình tại những địa bàn mà mình phụ trách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân; tích cực phối hợp với các ban, ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, chị em hội viên của Hội tích cực tăng gia sản xuất, trồng thêm nhiều rau xanh, chăn nuôi thêm gia cầm để chủ động được thực phẩm cho gia đình mình, vừa hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh; các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các tỉnh, thành phố khác...

**ĐỨC TỬ**



# Giáo dục Đà Lạt: 100% lớp tiểu học dạy học 2 buổi/ngày

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục thành phố Đà Lạt sẽ tổ chức 100% lớp tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Đó là tin vui, tuy nhiên cùng đó thành phố phải đảm bảo cả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

## Chất lượng đội ngũ cơ bản đảm bảo yêu cầu

Năm học 2020-2021, tổng chung đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt có 77 trường và 3 cơ sở giáo dục khác với 1.515 nhóm, lớp. Tổng số học sinh toàn thành phố có 57.663 học sinh; trong đó, mầm non 13.329 học sinh; tiểu học 20.369 học sinh; bậc THCS 14.808 học sinh và bậc THPT 9.157 học sinh.

Đối với đội ngũ do Phòng GDĐT thành phố quản lý, năm học 2020 - 2021 có 136 cán bộ quản lý và 1.555 giáo viên. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cơ bản đáp ứng thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Trong đó, thạc sĩ đạt tỷ lệ 1,7%; đại học 82,9%; cao đẳng 14,8% và trung cấp 0,6%. Nhằm chuẩn bị tốt việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018, Phòng GDĐT



Trường Tiểu học Phan Như Thạch sẽ tổ chức 100% lớp dạy học 2 buổi/ngày.

triển khai tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho 654 giáo viên chủ nhiệm và dạy lớp 1 (100% đã hoàn thành môn đôn 1 và 2), cử 282 giáo viên tập huấn chương trình lớp 2 và 265 giáo viên, cán bộ quản lý tập huấn chương trình lớp 6. Đồng thời, Phòng GDĐT thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 26/12/2016 của Thành ủy Đà Lạt và Chỉ thị số 1737 ngày 7/5/2018 của Bộ GDĐT, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên từng môn học, lớp học, cấp học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ngành Giáo dục Đà Lạt kịp thời thích ứng để nỗ lực vượt qua những khó khăn trong

tổ chức năm học. Kết quả kết thúc năm học 2020-2021, các bậc học đều đạt những thành tích cao, có những điểm sáng chất lượng vượt hơn so với năm học trước...

## Năm học mới thuận lợi và khó khăn

Thời gian qua, nhờ chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, bước vào năm học 2021-2022, các trường không thực hiện được dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các lớp sẽ tổ chức như các Trường Tiểu học Đa Thiện, Đa Thành, Lý Thường Kiệt, Phan Như Thạch và Hùng Vương. Bà Tăng Thị Hằng, Phó phòng GDĐT Đà Lạt khẳng định, cấp tiểu học sẽ

tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các lớp từ ngày khai giảng. Cùng đó, các Trường Mầm non Trạm Hành, Xuân Trường, Phường 11 và Phường 3 hoàn thiện xây dựng giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho 30 đơn vị trường học là 10 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị trên 6 tỷ đồng.

Số lượng trường học do Phòng GDĐT Đà Lạt quản lý tiếp tục ổn định với 34 trường mầm non (24 điểm trường), 27 trường tiểu học (8 điểm trường) và 5 trường THCS. Số học sinh đầu cấp, đã tuyển sinh được 3.355/3.911 trẻ 5 tuổi vào mầm non, đạt tỷ lệ 85,8%; có 4.047 học sinh trúng tuyển vào tiểu học, dự báo 4.068 học sinh đến tuổi vào lớp 1, đạt tỷ lệ 99,2%; số học sinh lớp 5 vào lớp 6 có 3.500 học sinh, đạt tỷ lệ 100% học sinh hoàn thành chương trình. Phó Phòng Tăng Thị Hằng cho biết: “Các trường sẽ tiếp tục tuyển sinh số học sinh chưa nộp hồ sơ đúng hạn vì các lý do cá nhân để đảm bảo đạt chỉ tiêu của bậc mầm non và cấp tiểu học”.

Theo lộ trình thực hiện CT GDPT 2018 của Bộ GDĐT, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học là: năm học 2020-2021 cho 100% học sinh lớp 1, năm học 2021-2022 cho 100% học sinh lớp 2, năm học 2022-2023 ở lớp 3, năm học 2023-

2024 ở lớp 4 và năm học 2024-2025 ở lớp 5. Việc Đà Lạt triển khai 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày từ năm học 2021-2022 là kết quả rất phần khởi và đáng ghi nhận. Nhưng để thực hiện, theo lãnh đạo Phòng GDĐT Đà Lạt, vấn đề là đáp ứng số lượng giáo viên. Năm học 2020-2021, Sở Nội vụ Lâm Đồng thông báo số lượng người làm việc trong ngành Giáo dục thuộc Phòng GDĐT Đà Lạt là 1.892 người; năm học 2021-2022, Sở này thông báo còn 1.837 người (mầm non 459 người, tiểu học 945 người và THCS 433 người). Phó Phòng Tăng Thị Hằng cho biết thêm: “Phòng đã tham mưu UBND thành phố kế hoạch bổ sung người làm việc cho các đơn vị trường học, để thay thế các đối tượng nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác (khoảng trên 100 chỉ tiêu). Trong đó, tăng cường 16 giáo viên để đáp ứng thực hiện 100% lớp tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tăng 4 giáo viên mầm non do tăng lớp và nhu cầu học ở các trường Mầm non 8, 6 và 11. Đồng thời, đang tham mưu cho thành phố bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với 12 trường học. Nói chung, toàn ngành Giáo dục thành phố Đà Lạt đã chuẩn bị cơ bản các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022”.

MINH ĐẠO

## Đơn Dương: Sẵn sàng cho năm học mới

### Linh hoạt xây dựng các phương án dạy và học

Thị trấn Thanh Mỹ vừa ngưng áp dụng Chỉ thị 16, những ngày này, Trường Tiểu học Thanh Mỹ đang gấp rút triển khai, hoàn tất các công tác chuẩn bị cho năm học mới. Cô Phan Thị Liên Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Mỹ cho biết: Năm học 2021 - 2022, trường có hơn 1.000 học sinh, thuộc 26 lớp. Hiện tại, nhà trường đã thống nhất kế hoạch dạy học trong đội ngũ giáo viên và chuẩn bị các điều kiện cần cho năm học. Theo đó, đối với học sinh lớp 1, giáo viên sẽ thông báo với phụ huynh học sinh hướng dẫn cho trẻ học Tiếng Việt và môn Tiếng Anh trên kênh truyền hình VTV7; các khối lớp 2, 3, 4, 5 sẽ tham gia học trực tuyến, chủ yếu học các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và Âm nhạc. Giáo viên sẽ dạy 1 buổi (4 tiết), chia làm 2 ca dạy cho các khối lớp.

“Qua rà soát, trường có khoảng 65% học sinh có điều kiện học trực tuyến. Đối với những em không có điều kiện, giáo viên sẽ hướng dẫn thêm hoặc học chung cùng bạn học. Tất cả học sinh khi trở lại trường sẽ được rà soát, đánh giá các nội dung đã đạt và chưa đạt. Trên cơ sở đó, trường sẽ xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh đảm bảo chương trình giáo dục theo quy định”, cô Nga chia sẻ.

Là trường nằm ở khu vực vùng xanh, công tác phòng, chống dịch tại Trường THCS Ka Đô cũng được thực hiện nghiêm túc. Thầy

Thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã và đang được các trường trên địa bàn huyện Đơn Dương tích cực triển khai. Các kế hoạch, phương án dạy học trong tình hình dịch bệnh được các trường xây dựng chủ động và linh hoạt, hướng đến mục tiêu “kép”, vừa đảm bảo chất lượng dạy và học, vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Vũ Văn Công - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến và chuẩn bị sách giáo khoa cho học sinh khối 6, trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, thuốc y tế và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện khử khuẩn hàng tuần cho tất cả các lớp học, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cho học sinh và giáo viên.

Năm học này, nhà trường có 21 lớp với 834 học sinh. Đối với việc triển khai học trực tuyến, theo thầy Công, hiện tại, trường có hơn 330 học sinh tại các khối lớp không thể tham gia học trực tuyến, chủ yếu là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Để các em đều tiếp thu được kiến thức, trường sẽ mượn nhà văn hóa của 5 thôn đồng bào và phân công giáo viên các môn không dạy trực tuyến (đã được tiêm vắc xin) xuống từng thôn để phát tài liệu học tập và hướng dẫn các em thực hiện theo các yêu cầu của bộ môn. Thầy Công cho biết: “Việc này được thực hiện theo từng khối và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra, giáo viên bộ môn cũng xây dựng học liệu hướng dẫn học sinh tự học phù hợp với chương trình, kế hoạch dạy học, giúp học sinh ôn tập kiến thức cũ và lồng ghép kiến thức mới”.



Giáo viên dọn dẹp trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới.

### Thích ứng với dịch bệnh

Năm học 2021-2022, huyện Đơn Dương có 50 trường, 649 lớp học với tổng số 21.891 học sinh. Theo ông Nguyễn Văn Kháng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương, năm học này, các trường trên địa bàn huyện sẽ tựu trường vào ngày 15/9 bằng hình thức trực tuyến và ngày 20/9 sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến vào tiết học đầu tiên. Theo đó, cấp tiểu học và THCS tổ chức dạy học bắt đầu từ 20/9; bậc học Mầm non bắt đầu dạy từ ngày 4/10.

Chia sẻ về công tác tổ chức dạy và học trong thời điểm dịch bệnh, ông Kháng cho biết: Học sinh lớp 1 sẽ

học trên kênh VTV7; tất cả học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 trên toàn huyện sẽ học online trong thời gian 2 tuần. Với học sinh lớp 1 là đồng bào DTTS (trừ Trường Tiểu học Thanh Mỹ và Tiểu học Nghĩa Lập) có thể triệu tập đến trường để tăng cường Tiếng Việt với hình thức chia từng nhóm, mỗi nhóm không quá 10 học sinh và chia ca để tránh tập trung đông tại một thời điểm. Trường hợp học sinh không có điều kiện học trên truyền hình, trực tuyến, các trường linh hoạt phương án hỗ trợ học sinh tiếp thu bài học hiệu quả nhất. Đến ngày 4/10 nếu tình hình dịch bệnh ổn định các trường sẽ tổ chức dạy học bình thường.

Theo ông Kháng, hiện huyện có Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Đơn Dương được trung dụng làm khu cách ly tập trung. Do đó, trong thời gian 2 tuần tăng cường Tiếng Việt, học sinh hộ khẩu ở đâu sẽ học tại đó, cho đến khi trường không còn làm khu cách ly. Về việc đón học sinh huyện Đơn Dương trở về địa phương nhập học, tính đến hiện tại, toàn huyện có 81 học sinh đăng ký trở về. Con số này đang được Phòng tiếp tục cập nhập và xây dựng phương án phù hợp.

Với mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ giáo dục gắn với phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương yêu cầu các trường bên cạnh việc chuẩn bị 2 phòng dự bị trong trường hợp cách ly tạm thời đối học sinh nghi nhiễm cũng cần tập huấn cho nhân viên y tế trường học, giáo viên về xét nghiệm và xử lý tình huống. Mặt khác, giáo viên chủ động kết nối với phụ huynh chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng, thiết bị cần thiết cho con em tham gia học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình. Đồng thời, tuyên truyền và quán triệt tới phụ huynh học sinh thực hiện “Con đường đến trường - Một cung đường hai điểm đến”. Đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ, giáo viên và nhân viên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin trước khi đứng lớp. Giáo viên ngoài địa bàn huyện dạy học với tinh thần “3 tại chỗ” (Dạy tại chỗ, ăn tại chỗ, ở tại chỗ)...

NHẬT QUỲNH



# Phát huy hiệu quả sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Những năm gần đây, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Lâm Đồng có sự chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Các sáng kiến tập trung vào giải pháp công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

5 năm qua, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát động trên địa bàn toàn tỉnh đã khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, sáng kiến, giải pháp hữu ích của các tầng lớp nhân dân. Các hội đồng sáng kiến cấp cơ sở được thành lập tại các sở, ngành, huyện, thành đã triển khai hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật một cách đồng bộ, hiệu quả, đánh giá các sáng kiến cấp cơ sở một cách xác thực, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao. Điển hình có thể kể, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật bằng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động; phát động ký kết giao ước thi đua, phát động các đợt thi đua yêu nước nhân “Tháng Công nhân” và các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng hàng năm và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh 2 năm một lần đã thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng có nhiều hoạt động tuyên truyền đến các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh

bằng Cuộc vận động sâu rộng “Tuổi trẻ Lâm Đồng tiến quân vào khoa học công nghệ” và Hội thi Tin học trẻ. Các huyện, thành phố: Đơn Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông, Bảo Lâm, Bảo Lộc đã tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp cơ sở; qua đó trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Tùy vào đặc thù từng ngành nghề, các cơ quan, đơn vị tổ chức, thực hiện nhiều phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như “Nâng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh, phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong các đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần tiết kiệm chi phí vận hành máy móc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Chỉ tính riêng năm 2020 vừa qua, toàn tỉnh có 3.485 sáng kiến được công nhận; trong đó, có 2.467 sáng kiến công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 82 sáng kiến công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Cụ thể, 794 sáng kiến được 14/18 sở, ban, ngành công nhận; trong đó, 30 sáng kiến công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 558 sáng



Hệ thống tưới tự động điều khiển bằng điện thoại của anh Nguyễn Quốc Huy (Xuân Thọ - Đà Lạt) tiết kiệm thời gian, công sức chăm sóc cây trồng.

kiến công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 34 sáng kiến nhận bằng khen. Tại các địa phương, Hội đồng sáng kiến 11/12 huyện, thành đã công nhận 2.691 sáng kiến; trong đó, 52 sáng kiến công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1.879 sáng kiến công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1.267 sáng kiến nhận bằng khen, giấy khen. Các sáng kiến đều tập trung vào giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ công nghệ giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lao động, công tác mang lại hiệu quả thiết thực.

Điển hình, trong năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo có 471 sáng kiến, Sở Y tế 61 sáng kiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 57 sáng kiến, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 47 sáng kiến, Đà Lạt 605 sáng kiến, Di Linh 468 sáng kiến, Bảo Lâm 367 sáng kiến, Bảo Lộc 263 sáng kiến, Đức Trọng 242 sáng kiến. Phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng đi sâu vào

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các lĩnh vực đời sống xã hội; từ đó nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện môi trường làm việc, giải phóng sức lao động, cải cách thủ tục hành chính, từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng tác phong công nghiệp trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động.

**Trong năm 2020, Hội đồng sáng kiến tỉnh Lâm Đồng đã công nhận 107 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh.**

Điển hình nhất là Sở Y tế Lâm Đồng năm qua đã tập trung vào nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng dịch bệnh, phục vụ, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Với nguồn kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu, sáng kiến là 765 triệu

đồng, Sở đã tổ chức nghiệm thu và công nhận 61 đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong ngành y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh (42 đề tài nghiên cứu, 19 sáng kiến, giải pháp); trong đó, công nhận 24 đề tài sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở, 37 đề tài, giải pháp có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp ngành Y tế Lâm Đồng. Từ những thành quả nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao kiến thức, phổ biến kinh nghiệm, áp dụng có hiệu quả thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện hiệu quả điều trị và phòng bệnh cho Nhân dân. Trong năm 2021, ngành tiếp tục dự toán đầu tư cho hoạt động này 1,1 tỷ đồng thực hiện các đề tài, giải pháp có tính khoa học, tính cấp thiết, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao, nhất là phục vụ cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay.

ThS. Võ Thị Hào - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật của tỉnh luôn được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, động viên từng ngành, từng đơn vị, từng địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua phong trào, toàn tỉnh đã phát hiện nhiều mô hình hay, nhân tố mới, cách làm hiệu quả để nhân rộng ngay càng đi vào thực tiễn, khơi dậy khả năng sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân và mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. **QUỖNH UYẾN**

## Biến rác thải thành phân hữu cơ

Ông Trần Văn Khoa, nông dân thôn Hà Tây, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh giới thiệu thùng ủ rác thải của gia đình. Chỉ đơn giản là một thùng màu xanh vừa phải, đặt ở góc vườn nhưng đã giải quyết được rất nhiều vấn đề rác thải. Ông Khoa cho biết, cứ thức ăn thừa, vỏ trứng, lá rau các loại bỏ vào thùng, thêm ít chế phẩm sinh học vào là ít lâu sau sẽ cho sản phẩm là loại phân hữu cơ toi xốp. Thùng cũng không bốc mùi hôi, đặt trong vườn rất thuận lợi... Ông Khoa đánh giá: “Trước đây rác thải hữu cơ của gia đình do để trong bếp hay ngoài sân nên bốc mùi rất khó chịu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên. Sau khi được hướng dẫn thực hiện xử lý bằng chế phẩm sinh học, thì đã không còn mùi hôi thối, không gây ô nhiễm môi trường. Nước rỉ thu được từ rác, đem hòa loãng tưới cho cây trồng, cây phát triển khỏe xanh tốt, tiết kiệm chi phí mua phân bón. Thấy được tác dụng của mô hình, nên nhiều gia đình trong xã Quốc Oai cũng đã tự mua thùng nhựa và chế phẩm sinh học để xử lý rác tại nhà mình”.

Đây chính là một hoạt động của Hội Nông dân xã Quốc Oai hỗ trợ

Rác thải là một trong những vấn đề khó xử lý tại môi trường nông thôn. Nhiều cách làm hay, tận dụng rác thải, tái chế rác thải đã được nông dân thử nghiệm để hạn chế rác thải phát sinh. Và, nông dân Đạ Tẻh đang thực hiện việc biến rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ.



Thùng ủ rác hữu cơ quy mô gia đình.

nông dân bảo vệ môi trường. Tháng 4/2021, thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân xã Quốc Oai bắt đầu thực hiện mô hình “Xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” trên địa bàn thôn Hà Tây để rút kinh

nghiệm và nhân rộng. Là địa bàn sản xuất nông nghiệp, nên số lượng rác thải hữu cơ sinh hoạt và phụ phẩm nông nghiệp tương đối lớn, vì vậy Hội Nông dân xã đã chọn ra 10 hộ gia đình ở thôn để đầu tư 10 thùng ủ rác thải hữu cơ, đồng thời

cung cấp thêm 10 gói chế phẩm sinh học Trichoderma với tổng chi phí 5.000.000 đồng. Với đặc tính dễ phân hủy và có thể xử lý đơn giản thành phân bón cho cây trồng từ rác thải hữu cơ, các thùng ủ rác đã giúp các hộ “tiêu thụ” hết lượng rác thải hữu cơ phát sinh trong quá trình sinh hoạt.

Ông Trần Hùng Cường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh cho biết, vấn nạn rác thải là một trong những vấn đề ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường nông thôn. Ở Đạ Tẻh, không phải địa phương nào cũng thu gom rác thải tập trung hàng ngày, nhiều nơi bà con vẫn chôn lấp là chính. Các loại rác hữu cơ phát sinh trong quá trình sinh hoạt có đặc trưng là gây mùi, thu hút côn trùng. Vì vậy, Hội Nông dân thử nghiệm việc xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình với mục tiêu bảo vệ môi trường đồng thời tạo thêm nguồn phân hữu cơ. Theo đó, rác hữu cơ được đưa vào thùng ủ có bổ sung trấu và chế phẩm sinh học; sau 30 đến 40 ngày tiến hành phân hủy và trở thành phân

bón hữu cơ có ích cho cây trồng.

Từ hiệu quả mô hình, tháng 7/2021, Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân xã Đạ Lây triển khai mô hình “Xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” cho 10 hộ viên thôn Phú Bình. Các hộ gia đình được hỗ trợ thùng nhựa ủ rác dung tích 160 lít, gói chế phẩm sinh học Trichoderma, hướng dẫn quy trình phân loại rác, xử lý rác hữu cơ bằng thùng ủ. Trong thời gian thực hiện mô hình, Hội Nông dân thường xuyên đến các hộ gia đình theo dõi, hướng dẫn cách xử lý rác đúng quy trình để mô hình đạt hiệu quả cao.

Qua đánh giá, mô hình “Xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” được triển khai tại 2 xã Quốc Oai và Đạ Lây đều mang lại hiệu quả thiết thực. Các gia đình thực hiện ủ, phân hủy rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học đã giảm khoảng 90% lượng rác hữu cơ phải chôn lấp và thu gom đưa đi xử lý, tận dụng được nguồn phân bón vì sinh giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, an toàn, giảm chi phí mua phân bón. Hội Nông dân xác định, mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình sẽ được mở rộng, là một giải pháp góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. **DIỆP QUỖNH**



# Di Linh không thể chậm lại vì Sơn Điền, Gia Bắc

Dù đã có những bước phát triển ngoạn mục, tuy nhiên, Di Linh cũng đã một lần phải lỡ hẹn với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới. Vương mắc cho địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất của Lâm Đồng, nhất là hai xã vùng sâu Sơn Điền và Gia Bắc.



Đường vào Sơn Điền - Gia Bắc đã được đầu tư mở rộng, nhưng thu nhập của người dân nơi đây vẫn chưa có nhiều thay đổi.

Cần trở duy nhất để hai xã có truyền thống cách mạng và là nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc thiểu số K'Ho chính là tiêu chí thu nhập.

Theo quy định về tiêu chí thu nhập với người dân ở những xã nông thôn mới là 43 triệu đồng/người/năm, tuy nhiên hiện nay ở hai xã nói trên mới chỉ chạm ngưỡng 30 triệu đồng/người/năm. Một năm để nâng mức thu nhập từ 30 lên 43 triệu đồng đối với những người dân nghèo tại Sơn Điền và Gia Bắc là điều gần như không thể.

Để không làm chậm lại quá trình về đích của huyện, thời gian qua, UBND huyện Di Linh cũng đã phải ban hành nhiều quyết định với những giải pháp cấp bách, quyết liệt để hai xã Sơn Điền và Gia Bắc có thể đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

Ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Gia Bắc cho biết: "Vì những tác động khách quan như thời tiết, thổ nhưỡng dẫn tới cà phê, bắp không đạt được năng suất cao nên rất khó để hoàn thành về tiêu chí thu nhập".

Ông Đặng Văn Khá - Phó Phòng Nông nghiệp huyện Di Linh lại có một cái nhìn khác, khi cho rằng khí hậu, thổ nhưỡng không phải là lực cản để thu nhập của hai xã này luôn ở mức thấp, không có nhiều sự thay đổi, đột phá. Quan điểm của ông Khá - người có nhiều năm gắn bó với nông nghiệp Di Linh thì mấu chốt nằm ở công tác cán bộ. Chính sự bằng lòng với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức xã đã khiến cho quá trình phát triển của hai xã Sơn Điền và Gia Bắc ít có sự thay đổi.

Ông Khá đưa ra dẫn chứng, đất ở Sơn Điền - Gia Bắc không thể là đất xấu. Bởi nếu đưa ra so sánh với thổ nhưỡng của Tây Bắc hoặc vùng núi đá Hà Giang thì đất đai nơi đây là "thiên đường".

Hiện tại, thu nhập chủ yếu của người dân hai xã Sơn Điền và Gia Bắc vẫn nằm ở cây cà phê. Tuy nhiên, ngoài một diện tích không lớn đã được đầu tư tập trung cho thâm canh, phần

lớn còn lại vẫn là diện tích cà phê già cỗi, đặc biệt nhiều diện tích cà phê còn nằm ở vị trí đất quá dốc, bạc màu, xa nguồn nước, sâu bệnh... nên năng suất một vụ còn nằm ở mức dưới 2 tấn/ha. Riêng xã Sơn Điền, với vị trí thuận lợi, bằng phẳng và chủ động được nguồn nước, nên người dân nơi đây còn có thêm nguồn thu từ cây lúa nước. Nhưng trong tổng số 171 ha cây lúa nước, cũng có rất nhiều vị trí chỉ canh tác được 1 vụ, gần như chỉ đảm bảo lương thực tại chỗ, mà không tăng thêm được thu nhập từ loại cây trồng truyền thống này.

Rất nhiều phương án đã được đưa ra nhằm giúp cho Sơn Điền và Gia Bắc có thể đảm bảo tiêu chí thu nhập đồng thời hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài việc chú trọng tăng năng suất cho cây chủ lực cà phê, thay đổi giống lúa mới...; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao về trồng cũng được đặc biệt chú trọng.

Một trong những loại cây trồng được nhắc đến đầu tiên trong các phương án đó là cây sầu riêng. Đây là loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao trên thị trường hiện nay, nhưng sầu riêng lại là loại cây trồng tương đối "khó tính", đòi hỏi quy trình chăm sóc nghiêm ngặt mới cho hiệu quả cao. Việc trồng xen sầu riêng trên diện tích cà phê cũng đòi hỏi phải tuân thủ mọi quy trình kỹ thuật về phân bón, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh.

Đối với cây bơ 034, đây là loại cây tương đối dễ trồng, thích nghi và phù hợp với khí hậu, đất đai, sử dụng ít nước, có giá trị kinh tế, tuy nhiên cây bơ cũng đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ những quy trình kỹ thuật chăm sóc mới đạt được năng suất và chất lượng.

Không chỉ dừng lại ở hai loại cây trồng trên, một loại cây "nhà giàu" khác là mắc ca cũng được ngành Nông nghiệp huyện Di Linh tính toán đưa về cấy rẫy ở Sơn Điền và Gia Bắc. Hiện tại, mắc ca có giá trị và cũng có đầu ra ổn định, nhưng loại cây này chỉ thích hợp với điều kiện khí hậu ôn hòa, ở Sơn Điền và Gia

Bắc sau khi khảo sát mỗi xã cũng chỉ có hai thôn (với một diện tích không lớn) có thể trồng được loại cây này.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, có ba vật nuôi phù hợp với điều kiện ở Sơn Điền và Gia Bắc là bò thịt (bò ta), heo đen (giống bản địa) và gà thả đồi. Với giống bò ta nuôi lấy thịt, để đạt được hiệu quả cần phải áp dụng biện pháp chăn thả (có kiểm soát), làm chuồng trại, trồng cỏ hoặc chăn thả dưới tán rừng và đảm bảo được mọi yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh. Đối với heo đen, để có được hiệu quả, người nuôi cũng cần phải làm chuồng trại theo mô hình: Chuồng trại + diện tích chăn thả phù hợp + có hàng rào lưới B40 ngăn cách xung quanh. Tương tự, đối với giống gà ta thả đồi, để có sức sống tốt, chất lượng vượt trội so với các giống gà thông thường khác, bên cạnh nuôi thả tự nhiên, cũng cần có hệ thống chuồng trại tốt và đảm bảo được công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tất cả những phương án trên không hẳn không có những hạn chế. Nhưng xét ở trên phương diện tổng quát, tất cả đều có những ưu điểm vượt trội và hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Sơn Điền và Gia Bắc. Nếu chỉ nhìn trên giấy tờ các phương án, cộng với sự đầu tư của Nhà nước, đem tất cả những cây trồng, vật nuôi kể trên về trồng ở hai xã chắc chắn sẽ thành công, nếu không tính ở yếu tố thời gian.

Sẽ không sao, nếu chỉ đơn thuần soi chiếu từ một mặt. Nhưng cận kề phân tích từ nhiều yếu tố sẽ thấy rất nhiều thách thức không dễ để thực hiện, đồng thời nếu cứng nhắc triển khai mà không có sự tính toán kỹ lưỡng, những dự án mang về Sơn Điền - Gia Bắc còn có tác dụng ngược và để lại nhiều hệ quả.

Một trong những nguyên nhân chính, đó là tập tính canh tác của người dân tộc thiểu số bản địa. Dù đã có nhiều thay đổi, nhưng thói quen mùa vụ "được mất nhờ nắng mưa của trời" vẫn còn hằn nặng trong suy nghĩ của nhiều người dân. Điền hình là cây cà phê, một loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc nhưng ở Sơn Điền - Gia Bắc vẫn thuộc khu vực có năng suất thấp nhất của huyện Di Linh. Nếu phải tuân thủ những quy trình chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đòi hỏi nhiều yếu tố như ở các loại cây bơ, sầu riêng, mắc ca, liệu năng suất và chất lượng có được đảm bảo? Hay như bò, gà, heo... những vật nuôi quen thuộc của người dân nơi đây nhưng chỉ dưới hình thức chăn thả tự nhiên, nếu muốn đạt hiệu quả cao cần phải áp dụng những biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng nghiêm ngặt về kỹ thuật, liệu người dân có thể áp dụng thành công?

Sự thay đổi nhận thức trong sản xuất, nuôi trồng của người dân Sơn Điền và Gia Bắc chỉ có thể chuyển biến bằng chính tri thức, năng lực và sự tận tâm của mỗi cán bộ cơ sở nơi đây. Đó mới chính là chìa khóa duy nhất để mở ra cánh cửa phát triển cho đời sống của người dân hai xã này. Mục tiêu cuối cùng không phải là tiêu chí thu nhập được ấn định bằng một con số cụ thể nào đó để có thể cán đích cho một lộ trình ngắn hạn. Điều quan trọng là sự bền vững, để người dân Sơn Điền, Gia Bắc có thể chủ động đảm bảo cuộc sống đủ đầy bằng chính nội lực của họ.

LINH ĐẠN - T.T.HIỀN

## CÁT TIÊN: 71% diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã được chủ động tưới nước

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Cát Tiên, trong năm 2021, huyện Cát Tiên đã được UBND tỉnh đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và nạo vét 16 hạng mục công trình, kiên cố hóa 2,7 km kênh mương với tổng kinh phí thực hiện là 13 tỷ đồng. Qua đó, nâng tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương toàn huyện đạt 64,95% (165,63/255 km). Hiện trên địa bàn huyện, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được chủ động tưới nước đạt 71%. Bên cạnh đó, nhờ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các giải pháp chống hạn, trong năm 2021, cơ bản trên địa bàn huyện Cát Tiên không có thiệt hại lớn do hạn hán gây ra. Phòng Nông nghiệp huyện cũng đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án hồ chứa nước Đa Sĩ, dự kiến hoàn thành công trình đập đầu mối trong tháng 12/2021.

HOÀNG SA

## Thành lập các tổ, đội thu hái cà phê

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành, các đoàn thể chính trị thành lập tổ, đội hỗ trợ nông dân thu hái cà phê thu hoạch trong 3 tháng cuối năm 2021.

Đồng thời, thông qua kết quả rà soát, phân loại từng diện tích, năng suất cà phê thu hoạch của từng hộ nông dân, chính quyền phường, xã vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, thu mua, chế biến cà phê cùng chung tay hỗ trợ nông dân thu hoạch cà phê kịp thời vụ.

Bên cạnh đó, chính quyền phường, xã còn thành lập các nhóm hộ gia đình thực hiện đối công thu hái cà phê, nhằm hạn chế tổn thất do thiếu nhân công ở những thời điểm thu hoạch rộ.

Dự báo vụ mùa cà phê năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng thu hoạch trên tổng diện tích gần 162.130 ha, sản lượng ước hơn 518.600 tấn nhân. Trong đó, nguồn lao động tại chỗ thu hái cà phê chỉ đạt khoảng 50% trên tổng sản lượng này.

VŨ VĂN

## 106/111 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất trường học

Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học ở tất cả các cấp. Đặc biệt, để đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra, trên địa bàn các xã được đặc biệt quan tâm đầu tư để đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 636 trường mầm non, phổ thông công lập các cấp; trong đó, có 393 trường đạt chuẩn quốc gia. Bước vào năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 243 trường tiểu học và 17 trường phổ thông có lớp tiểu học,

có 2 trường chuyên biệt nuôi dạy trẻ em khuyết tật. Bậc THPT và THCS&THPT có 158 trường THCS và THPT, số trường đạt chuẩn quốc gia bậc học này đạt tỉ lệ 82%.

Tổng số đối tượng trong độ tuổi 15 đến 18 có bằng tốt nghiệp THPT đạt

tỷ lệ 95,09%. Tổng số xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS là 142/142, đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, toàn tỉnh có 106/111 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất trường học, chiếm tỷ lệ 95%.

NGUYỄN NGHĨA



## Gia tăng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn

Diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn, có chứng nhận của tỉnh đang ngày càng gia tăng. Theo thống kê, hiện tỉnh có khoảng 10% diện tích rau (tổng diện tích khoảng 54,7ha/năm), 3,75% diện tích chè (20,9 ngàn ha), 0,8% diện tích cây ăn quả đã được cấp VietGAP (13,8 ngàn ha); 43% diện tích cà phê đạt

chứng nhận UTZ, 4C (trên tổng diện tích khoảng 153,8 ngàn ha); 2 cơ sở chăn nuôi bò sữa và 770 hộ chăn nuôi lợn được cấp VietGAHP; diện tích các nông sản còn lại cơ bản đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 24 nhãn hiệu trên các sản phẩm chủ

lực, sản phẩm đặc thù. Bên cạnh đó, Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai từ năm 2018 đến nay có 123 sản phẩm OCOP, trong đó có 65 sản phẩm 4 sao, 51 sản phẩm 3 sao và 7 sản phẩm được xếp loại 5 sao. Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 sản phẩm OCOP quốc gia.

**NGUYỄN NGHĨA**

## Phát triển 2.400 công trình trữ nước

Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng vừa tổng hợp nhu cầu phát triển 2.400 công trình trữ nước, 96 công trình công thoát nước, 48 km kênh mương kiên cố hóa, nhằm hỗ trợ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm khoảng 1.920 ha.

Qua đó, góp phần đạt tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp hơn 70% cần tưới; 20-30% áp dụng biện pháp

tưới tiết kiệm trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đến năm 2025 khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, gồm 80 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 120 tỷ đồng vốn đối ứng của tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, ngân sách hỗ trợ chi phí thiết kế và máy thi công công trình tích trữ nước tối đa 70% đối với

các xã đặc biệt khó khăn; 50% đối với các vùng sản xuất nông nghiệp còn lại...

Riêng tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên cây chè, cà phê, dâu tằm, cây ăn quả... được hỗ trợ 25% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị, mức tối đa 20 triệu đồng/ha.

**VŨ VĂN**

## Bảo Lâm: Trên 40 cơ sở kinh tế tập thể

Theo ông Trương Hoài Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, trong 4 năm qua (2017-2020), trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã có 12 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã hiện nay lên 24 hợp tác xã. Thu nhập bình quân hàng năm của các hợp tác xã đạt từ

500-700 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Bảo Lâm còn có 17 tổ hợp tác đang hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Hợp tác xã và tổ hợp tác đã phát huy vai trò tích cực trong tổ chức tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư đầu vào và thực hiện

một số dịch vụ hỗ trợ khác cho xã viên, Nhân dân. Cùng với hơn 40 cơ sở kinh tế tập thể, Bảo Lâm còn có hơn 170 trang trại, thu hút hơn 1.250 lao động. Doanh thu bình quân đạt 1,7 tỷ đồng/trang trại/năm.

**TRIỆU KA**

## Di Linh: Niên vụ cà phê 2021 cần khoảng 87 ngàn lao động thu hái

Theo UBND huyện Di Linh, huyện Di Linh hiện có hơn 44.806 ha cà phê, sản lượng niên vụ 2021 ước đạt 140 ngàn tấn cà phê nhân, tương đương 650 ngàn tấn quả tươi. Với sản lượng này, huyện Di Linh cần khoảng 87 ngàn lao động (bình quân 1 công hái 250 kg, thu hái tập trung trong 30 ngày), hoặc khoảng 58 ngàn lao động (thu hái tập trung trong 45 ngày).

Trong những niên vụ cà phê trước, huyện Di Linh thu hút khoảng 10 ngàn lao động ngoài tỉnh đến địa bàn huyện Di Linh lao động thời vụ. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, việc nhân công lao động thời vụ đến huyện Di Linh thu hái cà phê sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, huyện Di Linh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thu hái cà



phê trong tình hình dịch COVID-19. Theo đó, với việc huy động hết nguồn lao động tại chỗ (khoảng 60 ngàn lao động) và thời gian thu hái kéo dài 45 ngày, sẽ vẫn đảm bảo

công tác thu hoạch cà phê niên vụ 2021 trên địa bàn huyện Di Linh. Thời vụ thu hái cà phê bắt đầu từ cuối tháng 10 đến tháng 1 năm sau.

**T.CHU**

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG

### THÔNG BÁO

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng có kế hoạch in lịch như sau:

1. Lịch đại: số lượng: **12.000 bộ**.
2. Lịch Siêu cực đại: số lượng: **1.200 bộ**.

Các đơn vị có nhu cầu cung ứng lịch, xem chi tiết trên website: [www.xosodalat.com.vn](http://www.xosodalat.com.vn) hoặc liên hệ Phòng Kinh doanh Công ty, điện thoại: **02633.827.753** để biết thêm chi tiết.

**TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG  
TỈNH LÂM ĐỒNG**

1022

Đường dây nóng hỗ trợ người dân  
phòng chống dịch bệnh COVID-19

(Miễn phí tất cả các cuộc gọi đến Tổng đài 1022)

---

**CÁCH GỌI TỔNG ĐÀI**

Di động : 0263.1022  
Cố định : 1022

BẤM CÁC PHÍM:

- 1 Hỗ trợ thông tin về Covid-19 và tư vấn về sức khỏe
- 2 Hỗ trợ thông tin người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19
- 3 Hỗ trợ thông tin về giá cả thị trường, hàng hóa thiết yếu
- 4 Hỗ trợ thông tin về giao thông, lưu thông hàng hóa
- 5 Hỗ trợ các vấn đề về giáo dục và đào tạo
- 6 Hỗ trợ các vấn đề về an ninh trật tự xã hội

## Tăng cường quản lý công chứng đối với giao dịch bất động sản

Sở Tư pháp Lâm Đồng đã ban hành văn bản để thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức và hoạt động công chứng; nhất là quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đội ngũ công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các quy định pháp luật, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Đặc biệt, tuyệt đối không hướng dẫn, tư vấn, tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân trong việc thỏa thuận không trung thực giá trị chuyển nhượng bất động sản để giảm nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước.

Trường hợp có đủ căn cứ xác định công chứng viên, nhân viên của tổ chức hành nghề công chứng có hành vi nêu trên làm sai giá trị thực tế chuyển nhượng trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, làm thất thu ngân sách nhà nước thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (kể cả xử lý hình sự).

Sở Tư pháp cũng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hàng tháng, tổng hợp, cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp danh sách tổ chức, cá nhân có hợp đồng mua bán bất động sản, cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng, cho thuê khách sạn.

Hàng tháng các tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ danh sách khách hàng để cơ quan thuế rà soát, kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện kê khai giá chuyên nhượng trên hợp đồng và thực hiện tốt việc quản lý, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật. Danh sách trên thông thời gửi về Sở Tư pháp để đơn vị quản lý thực hiện.

**KHÁNH PHÚC**

## 35 tỷ đồng nâng cấp đường Đinh Văn - Nam Hà

Với tổng kinh phí 35 tỷ đồng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Lâm Hà vừa được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư nâng cấp xây dựng gần 6 km đường từ thị trấn Đinh Văn đi xã Nam Hà, giai đoạn năm 2021-2023.

Theo đó, quy mô xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, chiều rộng nền đường 7,5 m, mặt đường 5,5 m, lề đường 2 bên, mỗi bên rộng 1 m.

Kết cấu mặt đường mở rộng, mặt

đường tăng cường, lề gia cố bằng bê tông nhựa dày 7 cm, lớp móng cấp phối đá dăm dày từ 18-36 cm.

Riêng hệ thống thoát nước dọc bằng mương đất hình thang, lòng mương gia cố bằng bê tông đá lấp ghép. Hệ thống thoát nước ngang thiết kế bổ sung một số cống mới.

Ngoài ra, trên toàn tuyến đường còn bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ...

**MẠC KHẢI**